

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6663

หน้า: 1 (กลาง), 28, 29

Col.Inch: 95.91

Ad Value: 105,501

PRValue (x3): 316,503

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'อย.'ทำหุ้นกัญชงอลเวง! ให้ใบอนุญาตก่อนเรียกคืน

'อย.'ทำหุ้นกัญชงอลเวง! ให้ใบอนุญาตก่อนเรียกคืน

"อย." ทำหุ้นกลุ่มกัญชงระส่ำ! หลังเรียกคืนใบอนุญาตนำเข้า เมล็ดกัญชงจากเอกชน 7 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ DOD เจอแรง เทขายจุดราคาหุ้นร่วง! พ่วง 4 หุ้นพันธมิตร "JKN-CHAYO-KISS-BEAUTY" ดิ่งถ่วงหน้า ฟาก "อย." ออกมาแจงภายหลัง ไม่ได้ยึดคืน แต่แค่นำกลับมาเพิ่มรายละเอียดแนบท้ายให้ถูกต้อง ฟาก DOD ลุ้นสัปดาห์น้อย.ส่งคืนใบอนุญาต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีรายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกคืนใบอนุญาตนำเข้า

อ่านต่อ
หน้า 28

'อย.'

เมล็ดพันธุ์กัญชง จากบริษัทเอกชน 7 ราย ซึ่ง 1 ใน 7 รายดังกล่าวไม่มีบริษัท สยาม เซอเบิล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดีโอดี โปโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD รวมอยู่ด้วย ส่งผลทำให้เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 มีแรงเทขายของนักลงทุนออกมาอย่างหนัก ในหุ้น DOD โดยระหว่างวันปรับตัวลดลงไปต่ำสุด 14.30 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 14.90 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือคิดเป็นลดลง 1.97% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 1,547.16 ล้านบาท แม้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางอย.ออกมาให้ข่าวระบุว่าไม่ได้มีการยึดใบรับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงจากบริษัทใด เพียงแต่แพลตฟอร์มที่ออกไม่ถูกต้องเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จจะถูกส่งกลับไปที่ทั้ง 7 บริษัทตามเดิม

ขณะเดียวกันก็มีแรงเทขายออกมาในหุ้น 4 บริษัทที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชงร่วมกับ DOD นำโดยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ความเคลื่อนไหวระหว่างวันราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำสุด 10.80 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 11.20 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือคิดเป็นลดลง 2.61% มูลค่าการซื้อขาย 635.55 ล้านบาท

ส่วนบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ระหว่างวันปรับตัวลงต่ำสุดที่ราคา 11.60 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 12.10 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือคิดเป็นลดลง 0.82% มูลค่าการซื้อขาย 163.75 ล้านบาท

ขณะที่บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ระหว่างวันราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ราคา 15.50 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 16.50 บาท ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลง และมีมูลค่าการซื้อขายรวม 304.69 ล้านบาท และบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY ความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ระหว่างวันปรับตัวลงต่ำสุดและปิดตลาดที่ราคา 1.79 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือคิดเป็นลดลง 4.28% มูลค่าการซื้อขาย 169.53 ล้านบาท

DOD ลุ้นภายในสัปดาห์นี้ 'อย.' ส่งคืนใบอนุญาต

นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน DOD ให้สัมภาษณ์กับ "ข่าวหุ้นธุรกิจ" ถึงกรณีที่ว่า อย. ออกมาระบุว่าปัจจุบันยังไม่มีการขออนุญาต หรือบริษัทเอกชนรายใดได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยไม่แจ้งสาเหตุ ซึ่งขัดกับข้อมูลของ DOD ที่ได้มีการแถลงข่าวออกมาก่อนหน้านี้ โดยบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทย่อยของ DOD ได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยใบอนุญาตลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นจึงไม่ทราบว่าจะทำไมทางอย.จึงออกมาให้ข่าวแบบนี้

ขณะที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ติดต่อและสอบถามมาทาง DOD เพื่อให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับช่วงเวลา (Timeline) ในการได้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัทได้แจ้งว่าปัจจุบันทาง DOD ได้ขอใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชง และได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงไปจริงแบบทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 มีนาคม

2564 ทางอย.ได้ออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้มีการยึดใบรับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงจากบริษัทใด เพียงแต่แพลตฟอร์มที่ออกไม่ถูกต้อง เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จจะถูกส่งกลับไปที่ทั้ง 7 บริษัทตามเดิม โดยเบื้องต้นทาง DOD ทราบว่าทางอย.จะนำใบอนุญาตที่ให้ออกก่อนหน้านี้กลับไปที่แก้ไขและลึกลงเอกสารให้ถูกต้อง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะได้รับเอกสารกลับคืนมา

ส่วนพันธมิตรธุรกิจ หรือลูกค้าที่มีการเจรจา ร่วมมือทางธุรกิจ หรือนำเมล็ดจาก DOD ไปปลูกก่อนหน้านี้ เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา หรือติดตลกแต่อย่างใด เพราะลูกค้าได้เห็นใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงแล้ว และรายอื่น ๆ ที่เป็นการเซ็น MOU เพื่อการพัฒนาสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชง ซึ่งเป็นสินค้าโลกรวมผลผลิตสูตรเดิมของ DOD ที่ใช้แล้วเห็นผลก่อน เมื่อ

อ่านต่อหน้า 29

'อย.'

(ต่อจากหน้า 28)

ได้สาร CBD มาจึงนำมาผสม เพื่อให้สูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทราย และบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันอีกหลายรายไม่ขาดสาย

นางสาวสุวรินทร์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของ การนำเข้าเมล็ดกัญชงของบริษัท สยาม เซอเบิล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย DOD จากสหรัฐอเมริกา คงต้องเลื่อนไปจากเดิม 1-2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนเมษายน 2564 จากเดิม คาดว่าเมล็ดกัญชงจะมาถึงบริษัทในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 เพราะต้องรอใบอนุญาตนำเข้า เมล็ดกัญชง ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองความถูกต้องของเอกสารว่ามีสาระชอบด้วยกฎหมาย และรับรองว่าผู้ทำเอกสารมีอำนาจในการทำเอกสาร หรือได้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งหน้าที่นี้ตามปกติในต่างประเทศเป็นเรื่องของ NOTARY PUBLIC เพราะการประทับตราต้อง นำใบอนุญาตจริงไปเทียบเคียงเท่านั้น หลังจากนั้นนำใบอนุญาตที่ประทับแล้วส่งออกไปซื้อเมล็ดกัญชงในต่างประเทศต่อไป

ดังนั้นเมื่อได้เมล็ดมาแล้ว DOD จะเข้าไปทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร (Contract Farming) รวมถึงระบบ การเกษตร การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทได้สั่งซื้อเครื่องสกัดกัญชา-กัญชง ไปแล้ว และทางผู้ขายพร้อมส่งทันที โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการให้เกษตรกรเพาะปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต และทำการแพ็คเกจส่งขายกลับมาถึงโรงงาน DOD ใน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 22 มีนาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6663

หน้า: 1 (กลาง), 28, 29

Col.Inch: 95.91

Ad Value: 105,501

PRValue (x3): 316,503

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'อย.'ทำหุ่นกัญชงอลเวง! ให้ใบอนุญาตก่อนเรียกคืน

รูปแบบอัดแห้ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านต้นทุน การขนส่งไปได้

“DOD เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสกินแคร์อยู่แล้ว โดยการเป็นผู้ทำให้ลูกค้ามีความสนใจมาเซ็น MOU หลายราย จากการที่ DOD มีการจับมือเพื่อพัฒนา ด้านกัญชา-กัญชงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มานาน เกษตรกรจึงมีความสนใจจำนวนมากที่จะนำ เมล็ดกัญชงไปปลูก และกลับมาขายให้ DOD หลายราย พร้อมผลักดันให้ DOD สกัดสาร CBD ได้เพียงพอต่อการนำมาเป็นส่วนผสม ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลูกค้าได้ และสร้าง รายได้เข้ามาเสริมพอร์ตเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”

อย.แจ้งเรียกคืนใบอนุญาต เพื่อเพิ่มรายละเอียดแนบท้าย

ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รอง เลขาธิการ อย. กล่าวว่า กรณีที่ อย.เรียกคืนใบ อนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากบริษัทเอกชน 7 รายนั้น เพื่อนำกลับมาจัดทำรายละเอียดแนบ ท้ายใบอนุญาตให้เกิดความชัดเจน ป้องกันความ เข้าใจผิด และไม่ได้รับผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้อง จัดทำรายละเอียดในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แต่ละ ครั้งให้ชัดเจน และแจ้งต่ออย. ได้แก่ ชนิดของ เมล็ดพันธุ์ ใบรับรองไม่ใช้พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม ใบรับรองไม่มีโรคพืช จำนวน แหล่งที่มาของ เมล็ดพันธุ์ และใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากผู้ได้รับ อนุญาตเพาะปลูกในประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วไหล แม้ว่าบริษัทเอกชน 7 ราย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจริง แต่การนำเข้าแต่ละ ครั้งต้องแจ้งข้อมูลตั้งแต่ต้นทางที่นำเข้ามาจนถึง ส่งให้ผู้สั่งซื้อจะต้องสอดคล้องกัน

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุว่า กรณีอย.แจ้ง ไม่ยึดใบอนุญาต แต่เป็นการแก้ไขแบบฟอร์ม

และรายละเอียด ปัจจุบันทาง DOD เป็น 1 ใน หลายบริษัทที่กำลังขอใบอนุญาตสกัดสาร CBD กับอย. เบื้องต้นได้สอบถามไปยังบริษัท พบว่า อย.ได้โทรศัพท์ (ไม่ได้มีเอกสารแจ้งเป็นทางการ) มาขอคืนเอกสาร โดยระบุจะแก้ไขแบบฟอร์ม และรายละเอียด รวมถึงไม่ได้มีการแจ้งการ ตัดสิทธิ์การได้รับอนุญาต หรือไม่ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ น่าจะได้เห็นความ ชัดเจนอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี การขอเอกสารคืนจากทั้ง 7 ราย ที่ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ ไม่ได้ขอคืนจาก DOD รายเดียว โดยอย.เปิดเผย ว่าขณะนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญ ชงกลุ่มแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 7 ราย ส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และ สเปน บางรายนำเข้าจากแคนาดา อิตาลี ได้แก่ บริษัท สันติสุข อกริเทค จำกัด บริษัท เฮอร์ เทรเซอร์ จำกัด บริษัท ลิน แอนด์ ยัง จำกัด บริษัท แพคส์โทโลยี จำกัด บริษัท อีสเทิร์น สเปรคตรัม กรุ๊ป จำกัด บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด (บริษัทย่อย DOD) และบริษัท กัญชภัทร จำกัด

ไทม์ไลน์ DOD เซ็น 4 พันธมิตร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished product) กับบริษัท เจเคเอ็น เฮอร์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด (ภายใต้บริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN) เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มี สารสกัดจากกัญชงร่วมกัน โดย DOD จะวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ให้บริษัท เจเคเอ็น เฮอร์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเริ่ม

ทยอยส่งมอบทันภายในปี 2564

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 DOD และ บริษัท 555 ซุปปิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ซีโอย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO) ได้เซ็น MOU ว่าด้วยความร่วมมือ ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชง การเพาะปลูก และรับซื้อกัญชง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำเร็จ (Finished Product) ร่วมกัน โดย DOD จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จที่มีสารสกัด จากกัญชง จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำเร็จออกสู่ตลาดทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ เบื้องต้นจะทยอย ส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ภายในปี 2564

ขณะที่ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 DOD ได้ เซ็น MOU กับพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โร จูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ในการวิจัยและพัฒนาตลอดถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชงให้แก่บริษัทร่วมทุนของ KISS และบริษัท โอ ซุปปิ้ง จำกัด (ในเครือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY) เพื่อจำหน่ายและทำการตลาด

และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY และ DOD ได้เซ็น MOU ว่าด้วยความ ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จ (Finished Product) ตลอดจนดำเนินการ ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชง เพื่อให้ BEAUTY นำเอา Finished Product ออกจำหน่ายสู่ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ภายในช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2564 ซึ่งในเบื้องต้น BEAUTY และ DOD มีแผนจะพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หน้าและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก กัญชง